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เสวนา  หัวข้อ “กินอาหารอย่างไรให้ปลอดโรค ไม่ต้องพ่ึงยา”  
 
ผู้ร่วมเสวนา    คุณแขลดา จิตตปัญญา   ผู้แทนจาก บริษัท สังคมสุขภาพ จ ากัด 
    นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์  ผู้เขียนหนังสือ “พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา” 
    คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์   ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการส านักพิมพ์แสงแดด  
 
ผู้ด าเนินรายการ   คุณกัญญ์นัทธ์  วัฒนาสุทธิวงศ์ 
 
 
 
 
 



 
การ เสวนา   “กินอาหารอย่างไรให้ปลอดโรค ไมต่้องพ่ึงยา”  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณแขลดา จิตต

ปัญญา  ผู้แทนจาก บริษัท สังคมสุขภาพ จ ากัด  นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์  ผู้เขียนหนังสือ “พิชิตโรคร้ายโดย
ไม่ใช้ยา” คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์   ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการส านักพิมพ์แสงแดด  โดยมีคุณกัญญ์นัทธ์  วัฒนา
สุทธิวงศเ์ป็นผู้ด าเนินการเสวนา 
 

คุณนิดดาได้กล่าวว่าตนเองหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2545 เมื่อตนประสบกับอาการไฟ้ฟ้าชอร์ต
ในหัวใจ และได้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งแจ้งกับคุณแขลดาว่าจะต้องท าการผ่าตัดซึ่งอาจมีผลข้างเคียงท าให้
ร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม คุณนิดดาจึงตัดสินใจไม่รับการผ่าตัดและหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์แทน ซึ่งจาก
การบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างสม่ าเสมอท าให้โรคดังกล่าวหายขาดไปเองและยังท าให้สุขภาพของคุณแขลดา
แข็งแรงกว่าเดิม เนื่องจากอาหารอินทรีย์ได้เข้าไปช่วยฟื้นฟูร่างกายของเธอและในขณะเดียวกันได้ขับพิษต่างๆที่อยู่
ในร่างกายของเธอออกมา ท าให้เธอด าเนินชีวิตเป็นปรกติโดยไม่ต้องพ่ึงยาใดๆจนปัจจุบัน  จากนั้นเธอจึงได้แนะน า
ให้สามีของเธอซึ่งตรวจพบเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมากเมื่อปี 2547 และโรคริดสีดวงทวารรวมทั้งยังเป็น
โรคเบาหวาน คุณนิดดาจึงแนะน าให้สามีหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์แทนการรักษาด้วยการฉายแสง ซึ่งปรากฏว่า
เมื่อสามีของเธอหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์ โรคที่รุมเร้าได้ค่อยๆหายไปโดยเริ่มจากโรคที่ไม่รุนแรงเช่นโรคริดสีดวง
ทวาร โรคเบาหวานและในท้ายสุดคือโรคมะเร็งในต่อมลูกหมากก็ดีขึ้นจนหายเป็นปรกติ ท าให้เธอเห็นประโยชน์ที่
มหัศจรรย์ของอาหารอินทรีย์และไม่หันมาบริโภคอาหารทั่วๆไปอย่างสิ้นเชิงจนถึงปัจจุบัน   ในขณะที่นายแพทย์บูย
ชัยได้ถึงสาเหตุที่หันมาบริโภคอาหารอินทรีย์เนื่องจากตนเองถูกตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งและเป็นโรคอ้วน ทั้งๆที่
ตนเองเป็นแพทย์และเป็นเจ้าของโรงพยาบาลของตนเอง แต่เนื่องจากการไม่ดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค
และการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องจึงท าให้เกิดโรคดังกล่าวขึ้น  ตนจึงหันหาบริโภคอาหารอินทรีย์โดยเริ่มต้นจากการทาน
ผักสดและอาหารสดที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุก และเริ่มค้นพบว่าช่วยให้อาการของโรคทุเลาลงและดีขึ้นตามล าดับและ
โรคมะเร็งที่เป็นก็หายดี และน้ าหนักตัวก็ลดลงจนเป็นปรกติหลังจากหันมาบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างจริงจังเพียง
ไม่ก่ีปิ   นายแพทย์บุญชัยฝากข้อแนะน าให้กับผู้เข้าฟังเสวนาว่า การบริโภคอาหารให้ถูกสัดส่วนจะช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรง มีภูมต้ามทาสเนื่องจากสารพิษต่างๆที่สะสมในร่างกายจะถูกขับออกมาเม่ือเราบริโภคอาหารอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่องและควรงดใช้เครื่องส าอางค์ทุกชนิดเนื่องจากประกอบด้วยสารเปลกปลอมและผิวหนังของคนเราสามารถ
ดูดซึมสารพิษได้ดีที่สุด  
 

คุณแขลดา  จิตตปัญญาได้ให้มุมมองในด้านการเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ในสังคมไทยมากว่า 15 ปี
ผ่านร้านค้าเลมอนฟาร์มซึ่งเป็นร้านค้าแรกที่ปฏิเสธการจ าหน่ายเครื่องดื่มน้ าอัดลมเป็นรายแรกและรายเดียวของ
ประเทศเพ่ือต้องกานแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในสุขภาพของผู้บริโภคและลูกค้าท่ีเข้ามาอุดหนุนสินค้าของ



ร้านเลมอนฟาร์ม  ปัญหาที่ประสบคือจ านวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีน้อยมากเม่ือเทียบกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและความยากล าบากของเกษตรกรผู้เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ที่จะต้องแบกรับความเสี่ยงในการลงทุน
เนื่องจากผลผลิตที่น้อยในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงส่วนทางกลับกลไกตลาดและราคา ท าให้จ านวนของ
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ลดน้อยลงทุกปี  อย่างไรก็ตาม ตนเองในฐานะผู้อยู่ในธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์มานานยังคงให้การสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เพราะ
ตนเองมีความเชื่อว่าปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ตื่นตัวและกับสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นปัจจัย
ส าคัญในการผลักดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องหันมาให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายเกษตร
อินทรีย์ในเชิงลึกต่อไป 
 
 


